

บทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ ตอนที่ 8

พรรคคอมมิวนิสต์จีนกลายเป็นลัทธิมาร์กได้อย่างไร

บทนำ

การล่มสลายของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นความล้มเหลวอย่างชัดเจนของลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังมีอายุมาเกือบหนึ่งศตวรรษ แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาตัวรอดมาได้เป็นอย่างดีเหนือความคาดหมายและยังคงควบคุมประเทศจีน ซึ่งมีพลเมืองถึง 1 ใน 5 ของโลก จึงมีคำถามเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันยังคงเป็นคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงหรือ

ไม่มีใครในประเทศจีน รวมทั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ยังเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังจาก 50 กว่าปีของระบอบสังคมนิยมจีน ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต้องยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชน แม้กระทั่งการมีตลาดหุ้น มีการแสวงหาการลงทุนของต่างชาติเพื่อก่อตั้งแหล่งทุนใหม่ๆ ในขณะที่เดียวกัน ก็ขูดรีดแรงงานจากกรรมกรและชาวนาเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับอุดมคติของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างสิ้นเชิง แม้จะประนีประนอมกับลัทธิทุนนิยม พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังคงรักษาอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมประชาชนจีนต่อไป มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปีค.ศ.2004 ซึ่งยังคงเน้นย้ำอย่างแข็งขันว่า “ประชาชนจีนทุกเผ่าพันธุ์จะต้องยึดมั่นต่อไปในเผด็จการประชาธิปไตย และแนวทางสังคมนิยม ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการชี้นำของลัทธิของมาร์กซ์-เลนิน ความคิดเหมาเจ๋อตง ทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง และแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับตัวแทนสามฝ่าย

“เสือดาวนั้นตายไปแล้ว แต่หนังของมันยังคงอยู่”¹ ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเหลือเพียงแต่”หนัง”ของมัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ไว้เพื่อใช้มันในการรักษาการปกครองประเทศจีน อะไรคือธาตุแท้ของการสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ มันคือองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหม

I. ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์คือเนื้อแท้ของลัทธิมาร์กซ์ที่ทำร้ายมนุษยชาติ

แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เคยเรียกตัวมันเองว่าศาสนา แต่พฤติกรรมของมันก็เหมือนศาสนาในทุกๆด้าน (ตารางที่ 1) ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นก่อตั้งพรรค มันถือวาลัทธิของมาร์กซ์เป็นสัจธรรมที่แท้จริงของโลก มันบูชามาร์กซ์อย่างเคร่งครัดในฐานะพระเจ้าของมัน และเคี้ยวเชืฐประชาชนให้เข้าร่วมการต่อสู้ไปจนชั่วชีวิตของพวกเขา เพื่อสร้าง “สวรรค์ของคอมมิวนิสต์บนโลก”

พรรคคอมมิวนิสต์นั้นแตกต่างอย่างลิบลับจากศาสนาที่ถูกต้องทั้งหลาย ศาสนาที่ถูกต้องดั้งเดิมทั้งหมดที่คนนับถือกันทั่วไป ซึ่งเชื่อถือในพระเจ้าหรือเทพ และความเมตตากรุณา และมีจุดประสงค์ที่จะสอนมนุษย์ให้มีศีลธรรมและรักษาจิตวิญญาณเอาไว้ พรรคคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเทพ และต่อต้านศีลธรรมแบบดั้งเดิม

พรรคคอมมิวนิสต์ได้ทำอะไรไว้บ้างที่ยืนยันว่ามันเป็นลัทธิมาร หลักการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้ทางชนชั้น การปฏิวัติโดยใช้ความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งเรียกกันว่า “การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์” ที่เต็มไปด้วยเลือดและความรุนแรง ความสยดสยอง

ตารางที่ 1 ลักษณะที่เป็นศาสนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

รูปแบบพื้นฐานของศาสนา	รูปแบบที่คล้ายกันของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
1. วัด โบสถ์ วิหาร ธรรมาสถ์	คณะกรรมการพรรคทุกระดับนั้น มีนโยบายพรรค ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ที่ประชุมพรรค จนถึงสื่อสารมวลชน ทั้งหมด ที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน
2. หลักคำสอนต่างๆ	ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ความคิดของเหมา เจ๋อตง ทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝ่ายของ เจียง เจ๋อหมิน และธรรมนูญพรรค
3. พิธีอุปสมบท	พิธีสาบานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดกาล
4. การยึดมั่นอยู่ในศาสนาเดียว	สมาชิกต้องเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้น
5. นักบวช พระสงฆ์	เลขาธิการพรรค และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในพรรค
6. การบูชาเทพหรือพระเจ้า	ประณามสาปแช่งเทพทั้งหมด และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้านิรันดร์
7. เรียกการตายว่าเป็นการขึ้นสวรรค์ หรือตกนรก	เรียกการตายว่า “เป็นการไปพบท่านมาร์กซ์”
8. พระคัมภีร์	ทฤษฎี หรือ ข้อเขียนของผู้นำพรรค
9. การเทศน์สอน	การประชุมต่างๆ และสุนทรพจน์ของผู้นำพรรค
10. การสวดมนต์ การศึกษาพระคัมภีร์	การศึกษาทางการเมือง การพบปะเป็นประจำเพื่อประชุมหรือทำกิจกรรมของเหล่าสมาชิกพรรค
11. บทเพลงสรรเสริญ	เพลงสรรเสริญเยินยอพรรค
12. การบริจาค	การบังคับจ่ายค่าสมาชิก การถ่ายโอนงบประมาณของรัฐ ที่ได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนเพื่อมาใช้ในพรรค
13. การลงโทษทางวินัย	การลงโทษตามวินัยพรรค มีตั้งแต่การคุมขังที่บ้าน การตรวจสอบและไล่ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน จนถึงการทรมานจนตาย และอีกทั้งยังมีการลงโทษญาติมิตรของผู้ถูกลงโทษอีกด้วย

สีแดงฉานภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นั้นยืนยงอยู่ราวหนึ่งศตวรรษ ซึ่งนำความหายนะมาสู่หลายสิบล้านคนทั่วโลก และมีชีวิตนับสิบล้านที่ต้องสูญหายไป ความเชื่อในคอมมิวนิสต์ ที่สร้างนรกขึ้นมาบนโลกนั้นไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากลัทธิที่ชั่วร้ายที่สุดในโลก

ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสต์นั้น สามารถสรุปได้ เป็น 6 หัวข้อ

1. การถูกรังแกและการกำจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วย

พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือว่าลัทธิมาร์กซ์เป็นหลักของศาสนาของมันและโอ้อวดว่ามันเป็น สัจธรรมที่ไม่มีวันดับสลาย หลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ไม่มีความเมตตาและขันติ ตรงกันข้าม มันมีแต่ความยโสโอหัง ลัทธิมาร์กซ์เป็นผลผลิตของลัทธิทุนนิยมในระยะแรก เมื่อการผลิตยังต่ำและวิทยาศาสตร์ยังด้อยพัฒนา มันไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับมนุษยชาติกับสังคมหรือ มนุษยชาติกับธรรมชาติเลย โชคร้ายที่ทฤษฎีนอกคอกนี้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์สากลไป และทำร้ายโลกมนุษย์อยู่นานร่วมศตวรรษก่อนที่ประชาชนจะยกเลิกหลักการนี้ หลังจากที่ค้นพบว่าในทางปฏิบัติของมันไม่ถูกเอาเสียเลย

ผู้นำพรรคนี้ตั้งแต่เลนินเป็นต้นมา ได้มีการแก้หลักการของลัทธิมาโดยตลอด ตั้งแต่ทฤษฎีการปฏิวัติอย่างรุนแรงของเลนิน จนถึงทฤษฎีการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องภายใต้เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของ เหมา เจ๋อตง และทฤษฎีตัวแทน 3 ฝ่ายของ เจียง เจ๋อหมิน ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเต็มไปด้วยทฤษฎีนอกคอกและเหตุผลที่ผิดหลักตรรกวิทยา แม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะนำไปสู่ความหายนะอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติ และมีความขัดแย้งในตัวเอง แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังอ้างว่ามันถูกต้องเสมอและบังคับประชาชนให้ศึกษาทฤษฎีของมัน

การกำจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดของลัทธิมาร์กคอมมิวนิสต์ในการเผยแพร่หลักการคำสอนของมัน เนื่องจากหลักการและพฤติกรรมของมันน่าขันอย่างยิ่ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงต้องบังคับให้คนยอมรับ และใช้ความรุนแรงกำจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วย หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดครองอำนาจในประเทศจีน มันก็ริเริ่มการปฏิรูปที่ดิน เพื่อกำจัดชนชั้นเจ้าของที่ดิน ทำการปฏิรูปสังคมนิยมในด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมเพื่อจัดหานายทุน ใช้ขบวนการถอนรากถอนโคนพวกปฏิวัติเพื่อกำจัดศาสนาที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลของชาวบ้านและข้าราชการท้องถิ่นที่ทำหน้าที่อยู่ก่อนคอมมิวนิสต์จะยึดอำนาจ ใช้ขบวนการต่อต้านพวกขวาจัดเพื่อสยบปัญญาชน และใช้การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อขูดรากถอนโคนวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถรวบรวมเงินให้เป็นเอกภาพภายใต้ลัทธิมาร์กคอมมิวนิสต์ และบรรลุการให้ทุกคนอ่านหนังสือปกแดง ให้มีการแสดง “ระบำแห่งความภักดี” และ “ขอคำสั่งจากพรรคในตอนเช้า และรายงานต่อพรรคในตอนเย็น” ในช่วงหลังจากการปกครองของเหมากับเต๋ิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างว่าฝ่าหลุนกง ซึ่งเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติแบบโบราณที่สอนให้คนเชื่อใน ความจริง ความเมตตา ความอดทน จะกลายเป็นคู่แข่งกับมันและในหมู่มวลชน ดังนั้นมันจึงพยายามกำจัดฝ่าหลุนกงและเริ่มการปราบปรามแบบล้างเผ่าพันธุ์ฝ่าหลุนกง ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

2. ส่งเสริมทัศนคติในการบูชาผู้นำและอำนาจสูงสุด

จากมาร์กซ์ จนถึง เจียง เจ๋อหมิน มีภาพของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงอยู่อย่างโดดเด่นเพื่อการบูชาอำนาจเผด็จการสมบูรณแบบของผู้นำคอมมิวนิสต์จะห้ามการทำทายเป็นไฉน เหมา เจ๋อตง ถูกเปรียบให้เป็น “ตะวันแดง” และ “ผู้ปลดปล่อยผู้ยิ่งใหญ่” พรรคคอมมิวนิสต์จีนยกย่องว่างานเขียนของเขา “หนึ่งประโยค(ที่เขาเขียน) เท่ากับหมื่นประโยค(ของคนธรรมดา)” ในฐานะสมาชิกพรรคทั่วไปคนหนึ่ง เต๋ิง เสี่ยวผิงได้บัญชาการเมืองของจีนประดุจเจ้าเหนือหัว ส่วนทฤษฎีตัวแทน 3 ฝ่ายของ เจียง เจ๋อหมิน นั้นเป็นแค่บทความที่มีมากกว่า 40 ตัวอักษรไปเพียงนิดหน่อยรวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนด้วย แต่ในการประชุมใหญ่เต็มคณะครั้งที่ 4 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กลับป่าวประกาศว่า “เป็นคำตอบที่สร้างสรรค์ต่อคำถามที่ว่าสังคมนิยมคืออะไร จะสร้างสรรค์สังคมนิยมอย่างไร เรากำลังสร้างพรรคชนิดไหน และจะสร้างพรรคกันอย่างไร” พรรคยังอวดอ้างอย่างร้ายแรง

เกี่ยวกับทฤษฎีตัวแทนสามฝ่าย แม้ว่าในกรณีนี้เป็นเรื่องกำมะลอเมื่ออ้างว่ามันเป็นความต่อเนื่องและพัฒนาการของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ความคิดเหมา เจ๋อตง และทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง

การฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้ายของสตาลิน ความหายนะอย่างใหญ่หลวงจากการริเริ่มการปฏิวัติวัฒนธรรมของ เหมา เจ๋อตง การสังหารหมู่นักศึกษาที่เทียนอันเหมินของ เติ้ง เสี่ยวผิง และการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างต่อเนื่องของ เจียง เจ๋อหมิน เป็นผลลัพธ์ที่น่ากลัวของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้เป็นเผด็จการนอกศาสนา

ในด้านหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดเงื่อนไขไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “อำนาจทั้งปวงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของปวงชน ประชาชนใช้อำนาจรัฐโดยผ่านทางองค์กรสภาประชาชนแห่งชาติและสภาท้องถิ่นในแต่ละระดับ” “ไม่มีองค์กรหรือปัจเจกชนใดๆที่มีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายและรัฐธรรมนูญ”² ในอีกด้านหนึ่งรัฐธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดไว้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนกลางของการนำในการผลักดันสังคมนิยมแบบจีน ซึ่งมีอำนาจเหนือประชาชนและประเทศ ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้กล่าว “สุนทรพจน์ครั้งสำคัญ” ทั่วประเทศว่า องค์กรสูงสุดของอำนาจรัฐจะต้องยึดมั่นในการชี้แนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ทั้งทั้งพรรคต้องเชื่อฟังคณะกรรมการกลางพรรค เมื่อมองถึงแก่นของมันแล้ว อันที่จริงสิ่งที่สภาประชาชนแห่งชาติจีนยืนยันก็คือการขึ้นต่อเผด็จการของเลขาธิการใหญ่พรรค ซึ่งในทางกลับกันก็ได้รับการปกป้องในรูปของกฎหมาย

3. การล้างสมองด้วยความรุนแรง การบังคับควบคุมจิตใจ การมีองค์กรจัดตั้งที่เข้มงวด และห้ามลาออกเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว

องค์กรจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเข้มงวดอย่างยิ่งยวด ก่อนที่จะรับเข้าพรรคต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกพรรค 2 คน สมาชิกใหม่ต้องสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพรรคไปตลอดกาล สมาชิกพรรคต้องจ่ายค่าสมาชิก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของพรรค และเข้าร่วมกลุ่มศึกษาการเมือง องค์กรพรรคนั้นแทรกซึมอยู่ทุกระดับในรัฐบาล องค์กรของพรรคนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกระดับของรัฐบาล มีองค์กรพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ในทุกหมู่บ้าน เมือง และชุมชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงควบคุมสมาชิกพรรคและกิจกรรมของพรรค แต่ยังควบคุมผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วย เพราะระบอบปกครองทั้งหมดต้อง “แนบแน่นอยู่กับการนำของพรรค” ในช่วงหลายปีที่มีการรณรงค์เพื่อการต่อสู้ทางชนชั้น ผู้เผยแพร่ศาสนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เรียกว่าเลขาธิการพรรคระดับต่างๆ มักจะไม่ว่าพวกเขา กำลังทำอะไรบ้างนอกจากการบังคับกวดขันผู้คน

“การวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง” ในที่ประชุมพรรคเป็นมาตรการที่ดำเนินไปไม่รู้จบสิ้นในการควบคุมจิตใจของสมาชิกพรรค ตลอดการคงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มันได้จัดให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับต่างๆ เพื่อ ชำระความบริสุทธิ์ให้สมาชิกพรรค แก้ไขบรรยากาศภายในพรรค จับกุมผู้ทรยศ กวาดล้างพวกต่อต้านบอลเชวิค³ ควบคุมวินัยพรรค และทดสอบความรู้สำนึกต่อพรรคเป็นระยะๆ นั่นคือใช้ความรุนแรงและความหวาดกลัวในการทดสอบการอุทิศตนของสมาชิกพรรค เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะก้าวตามมันไปตลอดกาล

การเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหมือนกับการเซ็นสัญญาที่ไม่อาจยกเลิกได้ในการขายร่างกายและจิตวิญญาณ เนื่องด้วยกฎของพรรคนั้นอยู่เหนือกฎหมายของชาติ พรรคสามารถจะถอดถอนสมาชิกได้ตามชอบใจ ในขณะที่สมาชิกแต่ละคนไม่อาจลาออกโดยไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรง การลาออกจากพรรคนั้นถือว่าไม่จงรักภักดี อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสะเพ็งกลัว ในระหว่างช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม เมื่อลัทธิมาร์กซ์คอมมิวนิสต์จีนใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า หากพรรคต้องการให้ท่านตาย ท่านก็จะมีชีวิต

อีกต่อไปไม่ได้ หากพรรคต้องการให้ท่านอยู่ ท่านจะตายไม่ได้ ถ้ามีคนฆ่าตัวตาย เขาก็จะถูกตราหน้าว่า “กระทำผิดอาญาแล้วชี้ขาดหนีการลงโทษจากประชาชน” และครอบครัวของเขาจะถูกฟัวพันและได้รับการลงโทษไปด้วย

กระบวนการตัดสินใจภายในพรรคนั้น ดำเนินไปอย่างปิดลับคล้ายกล่องดำ เนื่องจากโครงสร้างภายในพรรค นั้นถูกปิดเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ เอกสารของพรรคถือเป็นเรื่องปิดลับทั้งหมด พรรคกลัวว่าอาชญากรรมที่ ตนก่อขึ้นจะถูกเปิดเผย พรรคคอมมิวนิสต์จีนมักจะจัดการกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยฟ้องด้วยข้อหา “เปิดเผย ความลับของรัฐบาล”

4. การส่งเสริมความรุนแรง การสังหารหมู่ และการสังเวชีฟให้พรรค

เหมา เจ๋อตง กล่าวว่า “การปฏิวัติไม่ใช่งานเลี้ยงมือค่ำ หรือการเขียนบทความ หรือการวาดภาพ อีกทั้งการ เย็บปักถักร้อย มันจึงไม่อาจมีความประณีต ทำแบบสบายๆและนุ่มนวล มีความพอดี มีเมตตา มีมารยาท สงบ เสงี่ยมและใจกว้างได้ การปฏิวัติคือ การกบฏ การกระทำที่ใช้ความรุนแรง ที่ชนชั้นหนึ่งล้มกว่าอีกชนชั้นหนึ่ง”⁴

เติ้ง เสี่ยวผิง แนะนำว่า “ฆ่าคน 200,000 คน เพื่อแลกกับความมั่นคง 20 ปี”

เจียง เจ๋อหมิน สั่ง “จงทำร้ายมัน(ผู้ฝึกฝาลูกคน) ทางร่างกาย ทำลายชื่อเสียงมัน และทำให้มันล้มละลาย”

พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมความรุนแรงและได้เช่นฆ่าคนนับจำนวนไม่ถ้วนตลอดช่วงการเคลื่อนไหวทาง การเมืองที่ผ่านมาของมัน มันสอนคนให้ปฏิบัติต่อศัตรู “เย็นชายิ่งกว่าความหนาวเหน็บของฤดูหนาว” สีแดงของ ธงแดงนั้นเข้าใจว่าเป็นสีแดงเพราะ “ถูกย้อมด้วยเลือดของผู้ที่เสียสละถูกทรมาณเพื่อเพื่อนมนุษย์” พรรค คอมมิวนิสต์จีนบูชาสีแดงเพราะมันเสพติดเลือดและการสังหารผลาญชีวิต

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดนิทรรศการแบบอย่างของ “วีรชน” เพื่อปลุกเร้าให้คนเสียสละเพื่อพรรค เมื่อ จาง ซือเต๋อ ตายข้างเตาเผาขณะที่กำลังทำงานผลิตฝ้ายอยู่ เหมา เจ๋อตง ยกย่องการตายของเขาว่า “หนักเทียมเขา ไท่ซัน”⁵ ในระหว่างปีแห่งความบ้าคลั่งนั้น “คำพูดที่ส่งเสริมความกล้า” อย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น “ไม่เกรงกลัว ความยากลำบากและความตาย” หรือ “พลีชีพอย่างขมขื่น เสริมส่งมติดีกกล้าหาญ ว่าเรากล้าทำให้สุริยันและ จันทราให้ส่องแสงบนฟ้าใหม่” สร้างความทะเยอทะยานอย่างเป็นทางการเป็นแก่นสารท่ามกลางการขาดแคลนเสบียงทาง วัตถุเป็นอย่างมาก

ในปลายปี ค.ศ. 1970 เวียดนามส่งทหารไปเขมร ล้มระบอบปกครองของเขมรแดงซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จาก พรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้ก่อกบฏกันตกรรรม แม้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะโกรธแค้นมาก มันก็ไม่อาจส่งทหารไป ช่วยเขมรแดงได้เพราะจีนกับกัมพูชาไม่มีพรมแดนติดกัน แต่กลับเริ่มสงครามสั่งสอนเวียดนามทางด้านชายแดน จีนเวียดนามโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันประเทศ ซึ่งทหารจีนได้สังเวชีฟและเลือดเนื้อไปนับหมื่นคนเพื่อการ ต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยกันที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขตชายแดนหรืออธิปไตยของประเทศแม้แต่หยด ถึง กระนั้นหลายปีต่อมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังหน้าไม่อายจัดวันรำลึกต่อการที่ต้องพลีชีพอย่างไร้เหตุผลของชีวิต ที่ไร้เดียงสาในวัยสดใสเป็นจำนวนมากมายในฐานะ “วิญญาณวีรชนปฏิวัติ” และยังมีบางอาชีพบทเพลง “วีรกรรม อันทรงงามที่ย้อมด้วยเลือด” มีทหารจีนผู้เสียสละต้องตายไป 154 คนเมื่อปี ค.ศ. 1981 ในการยึดภูเขาฟาฟา ใน จังหวัดกวางสีคิ่น แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับคืนพรมแดนให้กับเวียดนามอย่างง่าย ๆ หลังจากจีนกับเวียดนาม ทำการสำรวจเขตพรมแดนร่วมกัน โดยไม่แยแสต่อวีรกรรมของพวกเขา

เมื่อการระบาดของโรคซาร์สกำลังคุกคามชีวิตของประชาชนเมื่อต้นปี ค.ศ. 2003 พรรคคอมมิวนิสต์จีนรีบ รื้อรื้อรับนางพยาบาลวัยสาว แล้วส่งพวกเธอไปดูแลผู้ป่วยโรคซาร์สในโรงพยาบาล พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะผลัก

คนวัยหนุ่มสาวไปสู่แนวหน้าที่ยืนตรงรายเสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับมันตามสโลแกนว่า “ไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบากและความตาย” แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่มีคำอธิบายว่าสมาชิกพรรค 65 ล้านคนที่เหลือของมันไปอยู่ที่ไหน และพวกเขาได้สร้างภาพลักษณ์อะไรให้พรรคบ้าง

5. การปฏิเสศความเชื่อต่อเทพ-พระเจ้า และการทำลายธรรมชาติของมนุษย์

พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมความเชื่อแบบอเทวนิยม และอ้างว่าศาสนาเป็นเหมือนฝันต่อจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นพิษต่อประชาชน มันใช้อำนาจของมันบังคับยศาสตร์ศาสนาทั้งหมดในจีน แล้วอุปโลกน์ตัวเองเป็นพระเจ้า เพื่อการมอบอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบให้กับลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำลายล้างศาสนานั้น มันก็ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมพร้อมกันไปด้วย โดยมันอ้างว่าประเพณี ศิลธรรม และหลักจริยธรรมนั้นเป็นของศักดินา มงชายและปฏิบัตการปฏิวัติ จึงทำการกำจัดทิ้งไปในนามของการปฏิวัติ ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น มีเรื่องน่าเกลียดระบาตไปทั่วและได้ทำลายวัฒนธรรมประเพณีมากมาย เช่น คู่สมรสต่างกล่าวหาซึ่งกันและกัน นักเรียนทุบตีครูของตน พ่อกับลูกหันมาเผชิญหน้ากัน เรดการ์ด(หน่วยพิทักษ์แดง)ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่รับผิดชอบ รวมทั้งก่อจลาจล ทุบตี ทำลาย และลักขโมยไปทั่ว นี่เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการทำลายธรรมชาติของมนุษย์โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

หลังการก่อตั้งระบอบปกครอง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็บังคับให้ชนกลุ่มน้อย ปฏิญาณว่าจะภักดีต่อการนำของคอมมิวนิสต์ และยอมละทิ้งวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์และมีสีสันที่เผ่าพันธุ์ต่างๆได้สร้างมา

วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 สิ่งที่เรียกว่า “กองทัพปลดแอกประชาชน” ได้สังหารหมู่นักศึกษาจำนวนมากในปักกิ่ง ซึ่งทำให้ความหวังต่อการเมืองของประเทศและจิตใจของชาวจีนต้องดับวูบลงอย่างสิ้นเชิง นับจากนั้นมา ผู้คนทั้งหมดต่างพากันหันไปสนใจแต่เรื่องการหาเงิน จากปี ค.ศ.1999 จนถึงวันนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างเหี้ยมโหด ต่อต้านหลักธรรม “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” อันเป็นเหตุเร่งรัดให้มาตรฐานศีลธรรมตกต่ำลง

นับแต่ศตวรรษใหม่เริ่มต้นขึ้น ก็เกิดวัฏจักรใหม่ของการล้อมรั้วยึดครองที่ดิน⁶ และการยึดเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่โกงกินซึ่งร่วมมือกับพวกค้ำกำไรเกินควร ผลักดันให้ประชาชนมากมายต้องอดอยากและไร้ที่พักพิง จำนวนผู้ร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมต่อรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และความขัดแย้งในสังคมเพิ่มความรุนแรงขึ้น มีการประท้วงขนาดใหญ่และบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งถูกปราบปรามอย่างรุนแรงด้วยกำลังทหารและตำรวจ ชาติคู่แท้ที่เป็นเผด็จการฟาสซิสต์ของ“สาธารณรัฐ” เด่นชัดยิ่งขึ้น และสังคมได้สูญเสียสติ สัมปชัญญะในด้านจริยธรรมไปแล้ว

วายร้ายในอดีตจะไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของเขา ดังคำพูดที่ว่า หม่าจิ้งจอกจะล่าเหยื่อในที่ๆไกลจากบ้านของมัน แต่ทุกวันนี้เมื่อผู้คนที่ต้องการจะหลอกลวงใคร เขาก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ญาติหรือเพื่อนฝูง และเรียกมันว่า “การพิฆาตผู้คุ้นเคย”

ในอดีต ชนชาติจีนนั้นรักความบริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใด แต่ทุกวันนี้ผู้คนหัวเราะเยาะใส่คนจน หาใช่โสเภณีไม่ ประวัติศาสตร์ของการทำลายธรรมชาติมนุษย์และศีลธรรมในประเทศจีนนั้นปรากฏอย่างชัดเจนในบทกลอนที่ว่า

“ในทศวรรษ 50 ผู้คนมุ่งช่วยเหลือกัน

ในทศวรรษ 60 ผู้คนต่างแข่งขันกัน

ในทศวรรษ 70 ผู้คนหลอกต้มซึ่งกันและกัน

ในทศวรรษ 80 ผู้คนสนใจแต่ตัวเอง

ในทศวรรษ 90 ผู้คนจะเอาเปรียบทุกคนที่เข้าหา”

6. การยึดอำนาจทางทหารผูกขาดทางเศรษฐกิจและความทะเยอทะยานทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างบ้าคลั่ง

จุดประสงค์เดียวในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการยึดอำนาจด้วยกำลังอาวุธ และก่อตั้งระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งรัฐผูกขาดการวางแผนด้านเศรษฐกิจเพียงลำพัง ความทะเยอทะยานอย่างบ้าคลั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเหนือกว่าลัทธิมาร์กซ์โดยทั่วไปที่มุ่งสะสมแต่เงินเท่านั้น

ในประเทศที่มีกรรมสิทธิ์ของสาธารณะแบบสังคมนิยมซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรพรรคที่ยึดกุมอำนาจยิ่งใหญ่ไว้(นั่นคือ คณะกรรมการพรรคและสาขาระดับต่าง ๆ) จะครอบงำหรือเข้าควบคุม โครงสร้างพื้นฐานตามปกติของรัฐไว้ องค์กรพรรคที่ครอบงำอยู่จะควบคุมกลไกรัฐและถ่ายโอนงบประมาณของรัฐบาลจากทุกระดับโดยตรง เหมือนผีดูดเลือด พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดูดเอาความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลของชาติไป

II. ความเสียหายที่ลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างขึ้น

เมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีโอมชินริเกียว(แปลว่าสัจจะอันสูงสุด)สังหารผู้คนด้วยแก๊สทำลายประสาทซาริน การฆ่าตัวตายเพื่อขึ้นสวรรค์ของกลุ่มวิหารสุริยะ หรือการฆ่าตัวตายหมู่กว่า 900 ศพ ของสาวกจิม โจนส์ แห่งวิหารประชานัน ผู้คนจะตัวสั่นด้วยความกลัวและโกรธเคือง อย่างไรก็ตาม ลัทธิมาร์กซ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ก่ออาชญากรรมยิ่งเลวร้ายกว่านับพันเท่า ทำลายชีวิตคนนับไม่ถ้วนได้นั้น เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีลักษณะหลายประการซึ่งลัทธิทั่วไปไม่มี ดังจะกล่าวต่อไป

ลัทธิมาร์กกลายเป็นศาสนาประจำชาติ

ในประเทศส่วนใหญ่ หากท่านไม่ได้นับถือศาสนาใดๆ ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขตามอัตภาพ โดยปราศจากอำนาจเขียนหรือฟังหลักการของศาสนานั้นๆ แต่ในประเทศจีนมันเป็นไปได้ที่ใครจะอยู่โดยไม่ได้สัมผัสกับหลักการและการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพราะตั้งแต่ยึดอำนาจได้ มันก็เปลี่ยนลัทธิมาร์กให้เป็นศาสนาประจำชาติไปแล้ว

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มอัดฉีดคำสั่งสอนทางการเมืองให้พลเมืองตั้งแต่ชั้นอนุบาลและปฐม ไม่มีใครที่จะได้รับการศึกษาหรือตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นโดยไม่ผ่านการสอบเรื่องการเมือง ไม่มีคำถามใดของข้อสอบทางการเมืองที่อนุญาตให้คิดได้อย่างอิสระ ผู้ที่เข้าสอบถูกกำหนดให้จำคำตอบที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดให้โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อที่จะได้สอบผ่าน ชาวจีนผู้โชคร้ายถูกบังคับให้ทบทวนคำสั่งสอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซ้ำๆ แม้จะเป็นเด็ก เพื่อล้างสมองตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับการสนับสนุนให้มีตำแหน่งสูงขึ้นในรัฐบาล ไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ก็ตาม เขาก็ต้องเข้าสู่โรงเรียนของพรรค เขาจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นจนกว่าเขาจะทำได้ตามข้อกำหนดของการศึกษาจากโรงเรียนพรรค

ในประเทศจีน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นศาสนาประจำชาติ กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้คงอยู่ แม้แต่ “พรรคประชาธิปไตย” ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งขึ้นมาเองแท้ๆ เพื่อให้เป็นฉากประกอบทางการเมือง และนิยายปฏิรูปแห่งการฟุ้งตนเองสามประการ (บริหารตนเอง เกื้อหนุนตนเอง และโฆษณาตัวเอง) ก็จะต้องยอมรับการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการ การภักดีต่อพรรค

คอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนที่จะมีความเชื่ออื่นใดได้ ซึ่งเป็นไปตามตรรกะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การควบคุมสังคมอย่างสุดขีด

ลัทธิมาร์กกลายเป็นศาสนาประจำชาติได้ เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ควบคุมสังคมอย่างเบ็ดเสร็จและตัดสิทธิ์เสรีของปัจเจกชน การควบคุมชนิดนี้ไม่เคยมีมาก่อน เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานหนึ่งของเสรีภาพ ก่อนค.ศ. 1980 คนที่อาศัยอยู่ในเมืองยังชีพได้โดยการทำงานในวิสาหกิจที่พรรคควบคุมอยู่เท่านั้น ส่วนชาวนาชาวไรในชนบทก็ยังชีพโดยการทำงานในพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นของคอมมูนของพรรค ไม่มีใครที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในประเทศสังคมนิยมอย่างจีน องค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ตั้งแต่รัฐบาลกลางลงไปจนถึงระดับรากหญ้าของสังคมรวมทั้งหมู่บ้านและชุมชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมทั่วทั้งสังคมโดยผ่านคณะกรรมการพรรคและสาขาในทุกระดับ การควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นนี้ได้ทำลายเสรีภาพส่วนบุคคลลงไป ได้แก่ เสรีภาพในการย้ายถิ่นที่อยู่ (ระบบการลงทะเบียนที่อยู่อาศัย) เสรีภาพในการพูด (มีพวกฝ่ายขวา 500,000 คนถูกปราบปราม เพราะการพูดอย่างเสรีของพวกเขา) เสรีภาพในการคิด (หลิน เจา และ จาง จื่อชวิน⁷ ต่างถูกสำเร็จโทษเพราะตั้งข้อสงสัยในพรรคคอมมิวนิสต์จีน) และเสรีภาพในการได้รับข้อมูลข่าวสาร (พรรคคอมมิวนิสต์จีนห้ามการอ่านหนังสือต้องห้ามหรือฟัง “สถานีวิทยุของศัตรู” การใช้อินเทอร์เน็ตก็ถูกตรวจสอบควบคุมด้วย)

บางคนพูดว่า ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนอนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ของเอกชนแล้ว แต่อย่าลืมว่า นโยบายปฏิรูปและการเปิดกว้างนี้มีขึ้นเมื่อสังคมนิยมได้มาถึง จุดที่ประชาชนไม่มีอะไรจะกิน และเศรษฐกิจของประเทศใกล้จะล่มสลายแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องยอมถอยบ้างเพื่อรักษาเอาตัวรอด ถึงกระนั้น แม้จะปฏิรูปและเปิดกว้างแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่เคยผ่อนคลายการควบคุมประชาชน การปราบปรามผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอย่างเหี้ยมโหด ซึ่งยังดำเนินอยู่นั้น จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในประเทศที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้น หากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างที่มันต้องการแล้ว มันต้องเพิ่มระดับการควบคุมประชาชนมากขึ้นอย่างแน่นอน

การสนับสนุนความรุนแรงและการชิงชิงชีวิต

ลัทธิมาร์กเกือบทั้งหมดนั้นจะควบคุมสวาทของมัน และต่อต้านพลังจากภายนอกโดยใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม มีน้อยมากที่จะใช้วิธีการที่รุนแรงอย่างไร้ความปราณีเท่ากับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้กระทั่งจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตจากฝีมือพวกลัทธิมาร์กต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับจำนวนประชาชนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสังหาร พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าประชาชนเป็นเพียงทางผ่านไปสูเป้าหมายของมันเท่านั้น การเช่นมาเป็นเพียงอีกวิธีการหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงไม่มีข้อจำกัดหรือการยับยั้งชั่งใจในการปราบปรามประชาชน ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุน สมาชิก หรือกระทั่งผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเอง ล้วนสามารถตกเป็นเป้าหมายของการปราบปรามได้ทั้งสิ้น

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยอุปถัมภ์เขมรแดงในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นแบบอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เหี้ยมโหดทั้งไม่เคยใส่ใจในชีวิตพลเมือง ในระหว่างช่วงเวลา 3 ปี 8 เดือนที่มันปกครอง พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชากายใต้การนำของพอลพต ซึ่งมีความคิดแบบเหมา เจ๋อตง เป็นแรงดลใจและเครื่องมือชี้หน้า ได้เช่นฆ่า

ชาวเขมรไป 2 ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรประเทศเล็ก ๆ นี้ เพื่อกวาดล้างระบบกรรมสิทธิ์ของเอกชน ในจำนวนผู้ที่ถูกฆ่า่นั้นเป็นคนเชื้อสายจีนถึง 2 แสนคน

รัฐบาลกัมพูชาในยุคต่อมา ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมเอกสาร และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความร้ายกาจของเขมรแดงในครั้งนั้น เพื่อรำลึกถึงเหยื่อและอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ พิพิธภัณฑ์นี้ในอดีตเป็นคูกของเขมรแดง ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนมัธยม พอล พต ได้สั่งแปลงสภาพอาคารเรียนไปเป็นคูก“เอส-21” ซึ่งถูกใช้เป็นการเฉพาในการจัดการกับนักโทษทางความคิด ปัญญาชนจำนวนมากถูกกักขังที่นั่นและถูกทรมานจนตาย บนอาคารนี้ได้มีการจัดแสดงเครื่องมือที่ใช้ทรมานและภาพถ่ายขาวดำของเหยื่อก่อนที่จะเสียชีวิต มีรายงานมากมายของวิธีการทรมานที่อำมหิต เช่น การเชือดคอ เจาะสมอง เขี่ยเตียงทารกลงพื้น และฆ่า วิธีการทรมานทั้งหมดนี้ถูกสอนโดย “ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค” ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งมาสอนให้กับเขมรแดง พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังช่วยผู้ฝึกหัดช่างภาพให้มีความชำนาญในการถ่ายภาพนักโทษก่อนที่พวกเขาจะถูกประหาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือไม่ก็เพื่อการบันเทิง

ในคูก“เอส-21”นี้มีเครื่องเจาะศีรษะเครื่องหนึ่งก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสกัดสมองมนุษย์ไปทำเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าสำหรับพวกผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา นักโทษทางความคิด ถูกจับมัดกับเก้าอี้ตรงหน้าเครื่องเจาะศีรษะ ซึ่งเหยื่อจะหวาดกลัวอย่างสุดขีด ในขณะที่หัวเจาะจะหมุนเจาะเข้าไปในศีรษะทางด้านหลังอย่างรวดเร็ว และสกัดเนื้อสมองออกมาก่อนที่เหยื่อจะเสียชีวิต

III. ธาตุแท้ของลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์

อะไรทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มีความชั่วร้าย กดขี่บีบคั้นอย่างร้ายกาจเช่นนั้น เมื่อปีศาจพรรคคอมมิวนิสต์นี้มาสู่โลก มันมาพร้อมกับภารกิจที่น่าสยดสยอง มีข้อความหนึ่งซึ่งอยู่ตอนท้ายของการแถลงการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ (*The Communist Manifesto*) อันลือลั่นว่า

ชาวคอมมิวนิสต์จะรู้สึกเสียเกียรติในการปกปิดทัศนคติหรือเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาประกาศกันอย่างเปิดเผยว่าเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขา นั้น ซึ่งจะบรรลุได้โดยใช้กำลังโค่นล้มเงื่อนไขทางสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้น ทำให้ชนชั้นปกครองตัวสั้นกลัวต่อการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ กรรมกรไม่มีอะไรจะเสียนอกจากโซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่ โลกกำลังรอให้พวกเขาไปกำชัยและครอบครอง

ภารกิจของปีศาจตนนี้คือการใช้ความรุนแรงในการทำทลายมนุษยชาติ เพื่อทำลายล้างโลกดั้งเดิม ทำลายกรรมสิทธิ์เอกชน ทำลายคุณลักษณะ อิศรภาพ และเสรีภาพของชนชั้นกลาง เพื่อขจัดการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล กำจัดสถาบันครอบครัวและให้ชนชั้นกรรมกรปกครองโลก

พรรคการเมืองนี้ ซึ่งประกาศความต้องการของมันอย่างเปิดเผยในการที่จะ “ทุบตี ทำลาย และปล้นสะดม” นั้น ไม่เพียงแต่ปฏิเสธทัศนคติที่ชั่วร้าย แต่ยังประกาศความถูกต้องของตนเองในการแถลงการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ว่า “การปฏิวัติคอมมิวนิสต์คือการแตกหักอย่างถึงรากถึงโคนกับความสัมพันธ์แบบเก่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพัฒนาของมันนั้นเกี่ยวข้องกับการแตกหักอย่างถึงที่สุดกับความคิดเก่า”

ความคิดแบบเก่ามาจากไหนกัน ตามกฎธรรมชาติของพวก อเทวนิยมนั้น ความคิดแบบเก่ามาจากกฎของธรรมชาติและสังคม มันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบของจักรวาล ส่วนผู้ที่เชื่อในเทพนั้นประเพณี

และคุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เทพมอบให้ ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้จะมาจากไหน สิ่งที่เป็นรากฐานของศีลธรรม บรรทัดฐานด้านพฤติกรรม และมาตรฐานในการจำแนกความชั่วความดีนั้นค่อนข้างมั่นคง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการควบคุมพฤติกรรมของคนและรักษากฎเกณฑ์ของสังคมเอาไว้เป็นเวลานานนับพันปี ถ้ามนุษย์สูญเสียบรรทัดฐานและมาตรฐานด้านศีลธรรมในการตัดสินสิ่งชั่วดี มนุษย์จะมีเสื่อมถอยจนกลายเป็นสัตว์หrokหรือ เมื่อคำประกาศของคอมมิวนิสต์ประกาศว่ามันจะ“แตกหักอย่างถึงที่สุดกับความสัมพันธ์เก่า” เท่ากับมันคุกคามต่อรากฐานการดำรงอยู่ของสังคมมนุษย์ พรรคคอมมิวนิสต์จึงมุ่งไปสู่การเป็นลัทธิมาร ซึ่งนำการทำลายล้างมาสู่มนุษยชาติ

แถลงการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งหมดซึ่งจัดออกมาให้เป็นหลักชี้หน้า สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์นั้น สิ่งที่ไม่ผ่านไปด้วยดีอย่างสุดขีดที่สุดคือการไม่มีความเมตตากรุณาและขันติแม้แต่น้อย มาร์กซ์และเอนเงิล คิดว่าพวกเขาได้ค้นพบกฎการพัฒนาของสังคมโดยผ่านทฤษฎีวิวัฒนิยมวิพากษ์วิธี ดังนั้นด้วย“สัจจะ”ที่มีอยู่ในมือ พวกเขาจึงตั้งคำถามกับทุกสิ่ง และปฏิเสธทุกสิ่ง พวกเขาขัดแย้งสภาพลวงตาของลัทธิคอมมิวนิสต์ให้กับประชาชนและไม่ลดละในการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการทำลายโครงสร้างทางสังคมและรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ แถลงการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นปีศาจชั่วช้าตนหนึ่ง ที่ต่อต้านกฎสวรรค์ ทำลายล้างธรรมชาติมนุษย์ และปรากฏตัวออกมาอย่างยโสโอหัง เห็นแก่ตัวที่สุดและไร้การยับยั้งชั่งใจ

IV. ทฤษฎีวันโลกแตกของพรรคคอมมิวนิสต์ - ความหวาดกลัวต่อการจบสิ้นของพรรค

มาร์กซ์และเอนเงิลได้เพาะวิญญานชั่วร้ายไว้ในพรรคคอมมิวนิสต์ เลนินได้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศรัสเซียโดยผ่านการใช้ความรุนแรงของพวกว้ายร้าย ที่โค่นล้มรัฐบาลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ตั้งขึ้น หลังจากการปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซียล้มเหลว เข้ายึดครองรัฐบาลและบรรลุการตั้งฐานที่มั่นของลัทธิคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของเลนินไม่ได้ทำให้กรรมาชนมีชัยชนะต่อโลก ในทางกลับกัน ความในวรรคตอนแรกของการแถลงการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ว่า “พลังเก่าของยุโรปทั้งหมดได้เข้าสู่ข้อตกลงร่วมกันที่จะกำจัดปีศาจตนนี้” ทันทีหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ถือกำเนิด มันก็ต้องเผชิญกับวิกฤตในการอยู่รอดและหวาดเกรงว่าจะถูกขับไล่ได้ทุกเมื่อ

หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม⁹ คอมมิวนิสต์รัสเซีย หรือบอลเชวิก ไม่ได้นำสันติภาพหรือความสมบูรณ์พูนสุขมาให้กับประชาชน นอกจากการเข่นฆ่าอย่างป่าเถื่อน ทหารในแนวหน้าก็พ่ายในสงครามและการปฏิวัติทำให้เศรษฐกิจสังคมแย่งลง ดังนั้นประชาชนจึงเริ่มก่อกบฏ สงครามกลางเมืองแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ชาวนาก็ปฏิเสธที่จะจัดส่งอาหารให้กับเมืองต่างๆ การจลาจลขนานใหญ่ระหว่างพวกคอสแซกเกิดขึ้นใกล้แม่น้ำดอน และการทำสงครามกับกองทัพแดงได้นำมาซึ่งการนองเลือดที่โหดร้าย ความป่าเถื่อนโหดร้ายของพวกนักฆ่าที่ทำสงครามครั้งนี้สามารถเห็นได้จาก บทประพันธ์ อย่างเช่นโซโคลอฟ ชื่อ “ไทโคดอน” (Tikhii Don) และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับแม่น้ำดอน กองทัพที่นำโดยอดีตกองทัพขาวคือนายพล อเล็กซาน ไวลียวิก คอลแซค และนายพลแอนตัน เดนิกิน เกือบจะคว่ำพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียได้ในจุดหนึ่ง แม้จะเป็นกลุ่มอำนาจทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ถูกต่อต้านจากเกือบทั่วประเทศ บางทีคงเป็นเพราะลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นชั่วร้ายเกินกว่าจะชนะใจประชาชนได้

ประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคล้ายคลึงกับของรัสเซีย นับจากกรณีมารี (Mari Incident) และการสังหารหมู่เมื่อวันที่ 12 เมษายน¹⁰ จากนั้นก็ถูกปราบปรามอีก 5 ครั้ง ในเขตควบคุมของคอมมิวนิสต์จีน และในที่สุดก็ถูกบีบบังคับให้เกิดการเดินทางไกล 25,000 กม. (Long March) พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเผชิญกับวิกฤตถูกขับไล่อู้อยู่บ่อยครั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นพร้อมกับนโยบายที่จะทำลายล้างโลกเก่าโดยทุกวิถีทาง ซึ่งมันพบว่าตนเองต้องเผชิญกับปัญหาจริงๆ ว่าจะอยู่รอดอย่างไรโดยไม่ถูกกำจัดทิ้งขับไล่ พรรคคอมมิวนิสต์มีชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดหวั่นต่อความตายของตัวมันเสมอมา การอยู่รอดได้กลายเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งสำหรับตัวมัน เมื่อพันธมิตรคอมมิวนิสต์สากลเกิดความแตกแยก ทำให้วิกฤตของการอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิ่งเลวร้ายลง ตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 ความหวาดหวั่นต่อวันโลกแตกของพรรคยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีและวันมรณะของมันก็เข้ามาใกล้ขึ้นแล้ว

V. อาวุธสำคัญสำหรับการอยู่รอดของคอมมิวนิสต์ คือ การต่อสู้อย่างเหี้ยมเกรียม

พรรคคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาตลอดในเรื่องวินัยเหล็ก การรักคืออย่างสมบูรณ์ และวินัยการจัดตั้งองค์กร ผู้ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องสาบานว่า

ข้าพเจ้าต้องการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อสนับสนุนธรรมนูญของพรรค ปฏิบัติตามการบังคับบัญชาของพรรค ปฏิบัติตามพันธกิจของสมาชิก สนองตอบการตัดสินใจของพรรค ทำตามกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวด รักษาความลับของพรรค รักดีต่อพรรค ทำงานอย่างขยันขันแข็ง อุทิศตนชั่วชีวิตเพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ พร้อมเสมอที่จะสละชีพเพื่อพรรคและประชา และจะไม่มีวันทรยศต่อพรรค (ดูธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน บทที่หนึ่ง ข้อหก)

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกการอุทิศจิตวิญญาณต่อพรรคเหมือนกับที่ลัทธิกำหนดต่อสาวกว่า “ธรรมชาติพรรคโดยสำนัก” มันเรียกร้องให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมที่จะยกเลิกต่อความเชื่อและหลักการของตนตลอดเวลาพร้อมกับเชื่อฟังเจตนาของพรรคและผู้นำพรรคอย่างสมบูรณ์ หากพรรคต้องการให้ท่านมีเมตตา ท่านต้องมีเมตตา หากพรรคต้องการให้ท่านชั่วร้าย ท่านต้องชั่วร้าย มิฉะนั้นท่านจะไม่บรรลุมาตรฐานของสมาชิกพรรค ไม่ได้แสดงสำนักที่เด็ดเดี่ยวของธรรมชาติพรรค

เหมา เจ๋อตง กล่าวว่า “ปรัชญามาร์กซิสต์คือปรัชญาแห่งการต่อสู้” เพื่ออุปถัมภ์คำจูนความสำนักแห่งธรรมชาติพรรค พรรคคอมมิวนิสต์จีนเชื่อในกระบวนการของการต่อสู้ภายในพรรคเป็นระยะๆ ผ่านการผลักดันการต่อสู้ภายในและภายนอกพรรคอย่างต่อเนื่อง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กำจัดผู้ที่มีความเห็นไม่ลงรอยและสร้างความน่าสะพรึงกลัวสีแดงขึ้นมา ในขณะที่เดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะกวาดล้างสมาชิกพรรคอย่างต่อเนื่อง สร้างกฎที่เข้มงวดแบบลัทธิของมัน และสนับสนุนเจตนาของสมาชิกเกี่ยวกับ “ธรรมชาติพรรค” ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพในการต่อสู้ของพรรค นี่คือนิวเคลียสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ในการยืดอายุของมัน

ในบรรดาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหมา เจ๋อตง เป็นผู้ที่เข้าของที่สุดในการใช้อาวุธลำค่านีในการต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมภายในพรรค ความโหดเหี้ยมของการต่อสู้และวิธีการทำร้ายเริ่มต้นตั้งแต่นั้นปี.ศ. 1930 ในเขตควบคุมของคอมมิวนิสต์จีน ที่เรียกกันในขณะนั้นว่า“เขตโซเวียต”

ในปี.ศ. 1930 เหมา เจ๋อตง ริเริ่มการปฏิวัติอันน่าสะพรึงกลัวในเขตโซเวียต ในจังหวัดเจียงซี ที่รู้จักกันในนามว่า การกวาดล้างกลุ่มต่อต้านบอลเชวิก หรือกลุ่มเอบี ทหารในกองทัพแดง สมาชิกพรรคและสันนิบาตพรรค และพลเรือนในฐานะที่มั่นคอมมิวนิสต์ร่วมหลายพันคนถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม เหตุการณ์นี้เกิดจากการควบคุมอย่างเผด็จการของเหมา หลังจากหมาก่อตั้งฐานเขตโซเวียตในเจียงซี ในไม่ช้าเขาก็ถูกทำร้าย โดยผู้นำกองทัพแดงและองค์กรพรรคท้องถิ่นในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเจียงซีนำโดยหลี่ เหวินหลิน เหมาไม่อาจอดกลั้นต่อแรงต่อต้านในองค์กรภายใต้จุมูกของเขาได้ เขาจึงใช้วิธีการที่ดุเดือดในการปราบปรามสมาชิกพรรคที่เขาสงสัยว่ามีความคิดต่อต้านเขา เพื่อสร้างบรรยากาศเหี้ยมเกรียมเหมาะต่อการปราบปรามทั่วไป เหมาไม่ลังเลที่จะเริ่มต้นกับกองกำลังที่อยู่ในการควบคุมของเขาโดยตรง จากช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมของปีนั้น กองทัพแดงแนวหน้าสุดได้ผ่าน “การแก้ไขทางการทหารอย่างรวดเร็ว” มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการกวาดล้างผู้ต่อต้านการปฏิวัติในทุกระดับของกองทัพ นับจากกองพล กรม กองพัน กองร้อย และหมวดทหาร มีการจับกุมและฆ่าสมาชิกพรรคที่มาจากรอบครัวเจ้าของที่ดินหรือชาวนาร่ำรวย และพวกที่ได้อาศัยเรียนต่างๆ ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จากเหล่ากองทัพแดงกว่า 40,000 คนนั้น มี 4,400 คนถูกคัดเป็นทหารกลุ่มเอบีไป ทั้งนี้รวมถึงผู้นำทหารกว่าสิบนาย ทั้งหมดทุกคนถูกการประหาร

ในระยะต่อมา เหมาเริ่มการลงโทษพวกต่อต้านในเขตโซเวียต ในเดือนธันวาคม ปี.ศ.1930 เขาสั่งให้ หลี่ เส้าจิว เลขาธิการใหญ่กรมการเมืองของกองทัพแดงแนวหน้าสุดและประธานคณะกรรมการกวาดล้าง ไปเป็นตัวแทนคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและให้ไปที่เมืองฟูเทียน ในจังหวัดเจียงซี ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ หลี่ เส้าจิว ได้จับกุมสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการระดับจังหวัดหลายคนและแปดผู้นำของกองทัพแดงที่ 20 รวมถึง ดวน เหลียงปี้ และ หลี่ ไปฟาง เขาใช้วิธีการทรมานอย่างเหี้ยมโหด เช่นการทุบตีและเผาร่างกาย ผู้ที่ถูกทรมานแบบนี้จะมีแผลทั่วร่างกาย นิ้วหัก ร่างกายฟูพอง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ตามเอกสารหลักฐานในเวลานั้นระบุว่า เขี่ยเหล่านี้ร้องครวญครางเสียงดังลั่นสนั่นฟ้า วิธีการทรมานที่ไร้ความปราณีเหี้ยมโหดที่สุดนั้นไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์

วันที่ 8 ธันวาคม ภรรยาทั้งสองของ หลี่ ไปฟาง คือ หม่า หมิง และ โจว เหมี่ยน ไปเยี่ยมสามีในคุก แต่กลับถูกจับกุมในฐานะสมาชิกกลุ่มเอบีและถูกทรมานอย่างทารุณ ทั้งสองถูกทุบตีอย่างรุนแรงตามเนื้อตัวและอวัยวะเพศถูกเผา รวมทั้งเต้านมถูกกรีดด้วยมีด ภายใต้การทรมานที่โหดร้าย ดวน เหลียงปี้ ยอมรับว่า หลี่ เหวินหลิน จิน หวางป่าง หลิว ตี้ โจว เหมี่ยน และหม่า หมิง รวมทั้งคนอื่นๆเป็นผู้นำกลุ่มเอบีและมีสมาชิกกลุ่มเอบีมากมายในโรงเรียนของกองทัพแดง

จากวันที่ 7 ธันวาคม จนถึงเย็นวันที่ 12 ธันวาคม เพียง 5 วัน หลี่ เส้าจิวและพวกได้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในกลุ่มเอบีกว่า 120 คน และตัวการสำคัญอีกหลายสิบคนที่ต่อต้านการปฏิวัติ ในการกวาดล้างกลุ่มเอบีในฟูเทียน กว่า 40 คนถูกประหารชีวิต ปฏิบัติการโหดเหี้ยมครั้งนี้ของ หลี่ เส้าจิว ได้จุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์กรณีสู่เทียน¹¹ในวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1930 ซึ่งสร้างความสะพรึงกลัวทั่วเขตโซเวียต (จากประวัติการสืบสวนของการกวาดล้าง”กลุ่มเอบี”ของเหมา เจ๋อตง ในเขตโซเวียต จังหวัดจิงเซียงโดย เกา หัว)

เหมาอาศัยทฤษฎีและการปฏิบัติของการดิ้นรนต่อสู้แบบนี้ ค่อยแสวงหาและก่อตั้งการนำอย่างสมบูรณ์ในพรรคของเขา ตั้งแต่เขตโซเวียต จนถึงเยียนอาน หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจในปี.ศ.1949 เขาก็

สืบทอดการต่อสู้ภายในพรรคแบบนี้เรื่อยมา ตัวอย่างเช่น ในการประชุมวงกว้างครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 8 ที่เมืองลูซาน ปีค.ศ.1959 เหมา เจ๋อตง ก็จุดชนวนการโจมตีอย่างฉับพลันต่อ เฝิง เตอะหวาย และถอดเขาออกจากตำแหน่ง¹² ผู้นำในศูนย์กลางพรรคที่เข้าร่วมประชุมต่างถูกเรียกให้แสดงจุดยืน ผู้ที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างออกไปถูกตราหน้าว่าเป็นพวกต่อต้านพรรคในกลุ่มของเฝิง เตอะหวาย ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม สหายร่วมรบในคณะกรรมการกลางพรรคถูกลงโทษคนแล้วคนเล่า แต่ทั้งหมดยอมศิโรราบโดยไม่ต่อสู้เลย ใครจะกล้าเอ่ยคัดค้าน เหมา เจ๋อตง แม้เพียงคำเดียวได้ละ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเน้นย้ำในวินัยเหล็ก การภักดีต่อพรรคและวินัยองค์กร อยู่เสมอ เรียกร้องให้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อท่านผู้นำที่อยู่สูงกว่า ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคได้ถูกปลูกฝังในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม หลี่ ลีซาน ซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีน ถูกกดดันจนถึงขีดสุดของความอดทนของเขา ในวัย 68 ปี เขาถูกสอบสวนเฉลี่ยเดือนละ 7 ครั้ง ส่วนภรรยาของเขา หลี่ ซา ถูกนับว่าเป็นสายลับของ “พวกลัทธิแก๊งโซเวียต” และถูกส่งเข้าคุกไป โดยไม่มีข่าวความเป็นตายร้ายดีของเธอเลย หลี่ ลีซาน หมดอาลัยตายอยากอย่างยิ่งและไม่มีทางเลือกใด เขาจึงฆ่าตัวตายโดยกินยานอนหลับปริมาณมาก ก่อนการตายของเขา หลี่ ลีซานเขียนจดหมายถึง เหมา เจ๋อตง เพื่อสะท้อนออกมาอย่างแท้จริงของธรรมชาติของพรรค ซึ่งสมาชิกพรรคคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะละทิ้งมัน แม้แต่ในวาระที่ใกล้จะตาย

ท่านประธาน,

ตอนนี้ผมได้ก้าวไปบนเส้นทางแห่งการทรยศต่อพรรคโดยการฆ่าตัวตาย และไม่มีทางที่จะแตกต่างในความผิดของตน มีเพียงสิ่งเดียว นั่นคือครอบครัวของผมทั้งหมดและตัวผมไม่เคยร่วมมือกับศัตรูของรัฐ ผมขอเรียกร้องเพียงประเด็นเดียว คือให้รัฐบาลกลางได้สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง...

หลี่ ลีซาน

22 มิถุนายน ค.ศ.1967¹³

ในขณะที่ปรัชญาการต่อสู้ของ เหมา เจ๋อตง ในที่สุดก็ได้ลากประเทศจีนไปสู่ความความหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อน การรณรงค์ทางการเมืองชนิดนี้ และการต่อสู้ภายในพรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทุก ๆ 7-8 ปี นั้นเป็นหลักประกันการอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทุกครั้งที่มีการรณรงค์จะมีคนส่วนน้อยจำนวน 5% ที่จะถูกปราบปราม และอีก 95% ที่เหลือจะกลายเป็นผู้ที่เชื่อฟังอย่างแนบแน่นต่อแนวทางพื้นฐานของพรรค ซึ่งจะเสริมพลังสามัคคีขององค์กรและศักยภาพในการทำลายล้าง การดิ้นรนต่อสู้เหล่านี้ยังช่วยกำจัดสมาชิก “ที่วอกแวก” ซึ่งไม่ปรารถนาจะเลิกทำตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และยังเป็นการโจมตีต่อกลุ่มพลังใดๆที่คิดต่อต้านพรรค พวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีความกระหายในการต่อสู้มากที่สุดและใช้วิธีการอันธพาลได้ดีที่สุดก็จะได้อยู่ในอำนาจโดยผ่านกลไกการต่อสู้นี้ ผู้นำลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนที่ไม่มี ความเกรงกลัวใดๆ มีประสบการณ์การต่อสู้ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณพรรค การต่อสู้อย่างโหดร้ายนี้ยังให้ “บทเรียนเลือด” และการล้างสมองด้วยความรุนแรง ในขณะที่เดียวกันมันก็เป็น การเพิ่มพลังให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างต่อเนื่อง เสริมความต้องการที่จะต่อสู้ต่อไป คำประกันการอยู่รอดของมัน และป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นกลุ่มที่รักสงบไม่ยอมต่อสู้

ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคได้มาโดยตรงจากธรรมชาติลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนตัดสินใจแตกหักกับหลักการดั้งเดิมทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายของมัน และใช้การต่อสู้ทุกวิถีทางอย่างไม่ลังเล

กับพลังใดๆที่ขวางกั้นมัน ดังนั้นมันจึงต้องฝึกฝนและผูกมัดสมาชิกทั้งหมดให้กลายเป็นเครื่องมือของพรรคที่ไม่มีหัวใจ ไม่รู้จักความยุติธรรมและไร้ความศรัทธา ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เริ่มต้นจากความเกลียดชังสังคมมนุษย์และประเพณี การประเมินตัวเองแบบหลงละเมอ และความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดและการดูถูกชีวิตผู้อื่น เพื่อบรรลุสิ่งที่มันเรียกว่าอุดมคติ มันจะใช้ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นในการทำลายโลก รอบตัวและกำจัดผู้คัดค้านทั้งหมด ลัทธิมาร์กซ์นี้ย่อมจะพบกับการต่อต้านจากผู้ที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงต้องกำจัดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความเมตตากรุณาของคนเพื่อให้คนศรัทธาในคำสอนที่ชั่วร้ายของมัน ดังนั้นเพื่อที่จะค้ำประกันการอยู่รอดของมัน ก่อนอื่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องทำลายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของประชาชน ความเมตตากรุณาและมาตรฐานทางศีลธรรม เปลี่ยนประชาชนให้เป็นทาสและเครื่องมือที่แสนเชื่อง ตามตรรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ชีวิตและผลประโยชน์ของพรรคย่อมอยู่เหนือทุกสิ่ง แม้กระทั่งผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกพรรคทั้งหมด ดังนั้นสมาชิกพรรคคนหนึ่งคนใดจึงต้องพร้อมที่จะสละชีพเพื่อพรรค

เมื่อมองดูประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน จะพบว่าบุคคลที่ยังคงรักษาความตั้งใจของปัญญาชนแบบดั้งเดิม อย่างเช่น เจิน ตู๋ชิว และ ชู ชิวไป หรือผู้ที่ยังคงห่วงใยผลประโยชน์ของประชาชน อย่าง หู เย่าปิง และ จ้าว จื่อหยาง หรือผู้ที่ตัดสินใจที่จะเป็นข้าราชการมือสะอาดและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงอย่าง จู หรงจี นั้น ไม่ว่าพวกเขาจะทุ่มเทให้กับพรรคมากมายเพียงไร และไม่ว่าเขาจะปราศจากความทะเยอทะยานส่วนตัวอย่างไร พวกเขาาก็จะถูกกวาดล้าง หรือปลดออก หรือถูกควบคุมอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ ด้วยข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์และวินัยของพรรค

ความสำนึกในธรรมชาติของพรรค หรือสมรรถภาพในการทำลายล้างของพรรคที่ถูกฝังลึกอยู่ในกระดูกของพวกเขาก็เป็นเวลานานในช่วงหลายปีของการต่อสู้ดิ้นรน มักจะทำให้พวกเขายอมประนีประนอมหรือศิโรราบเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต เพราะในจิตใจใต้สำนึกของพวกเขา นั้น การอยู่รอดของพรรคเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด พวกเขายอมที่จะเสียสละตัวเองและเฝ้าดูพลังชั่วร้ายภายในพรรค ฆาตกรรมก่อกรรมทำเข็ญ แทนที่จะทำทนายการอยู่รอดของพรรคด้วยความคิดที่มีสติสัมปชัญญะและความเมตตาของพวกเขาเอง นี่เป็นผลที่เฉียบขาดของกลไกการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นเครื่องมือของมัน และใช้ธรรมชาติของพรรคในการจำกัดหรือแม้กระทั่งกำจัดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์อย่างถึงที่สุด การต่อสู้ด้านแนวทางหลายสิบครั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตีผู้นำสุดยอดหรือผู้ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำอีกหลายสิบคนให้ตกลงไป ไม่มีผู้นำสูงสุดคนใดมีจุดจบที่ดี แม้ เหมา เจ๋อตง จะเป็นราชาอยู่ถึง 43 ปี หลังจากการตายของเขาไม่นาน ภรรยาและหลานของเขาก็ถูกจำคุก ซึ่งได้รับการสวดดีว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของลัทธิเหมา นี่เป็นเรื่องน่าขันหรือละครตลกหรือไร

หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจทางการเมืองได้แล้ว ก็มีการรณรงค์ทางการเมืองอย่างไม่จบสิ้น เกิดการต่อสู้ทั้งในพรรคจนถึงนอกพรรค นี่เป็นกรณีที่เด่นชัดในยุค เหมา เจ๋อตง และยังคงดำเนินต่อไปในยุค หลังจากเหมา คือ “ยุคปฏิรูปและเปิดกว้าง” ในปีค.ศ.1980 เมื่อประชาชนเริ่มจะมีเสรีภาพนิดหน่อยในทางความคิด พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จุดชนวนการรณรงค์ต่อต้านเสรีนิยมชนชั้นกลาง และเสนอหลักการพื้นฐานสี่ประการ¹⁴ เพื่อรักษาการนำแบบเบ็ดเสร็จของมันต่อไป ปีค.ศ.1989 นักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติถูกปราบปรามอย่างนองเลือดเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่อนุญาตให้มีความทะเยอทะยานในระบอบประชาธิปไตย ปีค.ศ.1990 เมื่อเห็นว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกง ซึ่งเชื่อใน หลักธรรม ความจริง ความเมตตา ความอดทน เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องพบกับการปราบปรามแบบกวาดล้างให้สิ้นซาก ซึ่งเริ่มต้นในปีค.ศ.1999

เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ต่อธรรมชาติและความคิดที่ดั่งงามของมนุษย์ มันต้องใช้ความรุนแรงทำลายความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์เพื่อค้ำประกันอำนาจของมัน นับตั้งแต่เริ่มศตวรรษที่ 21 อินเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการตั้งเครือข่ายสกัดกั้น เสรีภาพแบบออนไลน์ เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลัวประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ

VI. การเสื่อมทรุดของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสต์จีน

แก่นแท้ของการปกครองของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการต่อต้านธรรมชาติของมนุษย์และหลักการของสวรรค์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นที่รู้จักดีในความยโส ทะนงตน เห็นแก่ตัว และพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมแบบไม่บันยะบันยัง มันนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติและประชาชนเสมอมา และไม่เคยยอมรับความผิดของมันเอง และไม่เคยเผยแพร่สันดานที่แท้ของมันออกมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยลังเลที่จะเปลี่ยนสโลแกนคำขวัญและป้ายของมัน ซึ่งมันถือว่าเป็นกลวิธีเพื่อรักษาการควบคุมของมันไว้ มันจะทำทุกอย่างเพื่อคงอำนาจต่อไป โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรม ความยุติธรรมและชีวิตคนแต่อย่างใด

องค์กรควบคุมจัดการและกระบวนการทางสังคมของลัทธิมารนี้ นำมันไปสู่การล่มสลายของมันเองอย่างหนีไม่พ้น ผลจากการรวมศูนย์อำนาจทำให้ความคิดเห็นของสาธารณะและกลไกการตรวจสอบได้ถูกทำลาย ไม่เหลือพลังที่จะหยุดยั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากการสิ้นเปลืองไปสู่ความเสื่อมและแตกสลาย

วันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กลายเป็นพรรคปกครองที่ฉ้อฉลและคดโกงที่สุดในโลก ตามสถิติอย่างเป็นทางการของจีน กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ในบรรดาสมาชิกพรรค เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ จำนวน 20 ล้านคนนั้น มีอยู่ 8 ล้านคนที่ถูกพบว่ามีความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและระเบียบวินัย หรือถูกลงโทษตามกฎหมายของพรรคหรือรัฐบาล หากนับรวมพวกที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เข้าไปด้วย ประมาณว่ามีเจ้าหน้าที่พรรคและรัฐบาลที่คดโกงถึงราว 2 ใน 3 ที่เดียว ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่ถูกไต่สวนและเปิดโปง

การแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการคอร์รัปชันและการข่มขู่ ได้กลายเป็นแรงยึดเหนี่ยวเอกภาพที่มีอำนาจมากที่สุดในการเป็นหนึ่งอันเดียวกันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันรู้ดีว่าหากปราศจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนพวกเขาก็จะหมดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และหากพรรคคอมมิวนิสต์จีนล้มลง พวกเขาไม่เพียงแต่จะสูญเสียอำนาจและตำแหน่ง แต่จะถูกสอบสวนด้วย ในบทกวีเรื่อง “สวรรค์ลงโทษ” ซึ่งเปิดโปงปฏิบัติการหลังฉากของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เงิน ฟาง ผู้ประพันธ์ได้เผยความลับสุดยอดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยผ่านปากของ หาว เซียงโซว รองผู้อำนวยการสำนักเทศบาลนครพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า “การคอร์รัปชันได้สร้างความมั่นคงให้อำนาจการเมืองของเรา”

ชาวจีนมองเห็นชัดว่า “ถ้าเราต่อสู้กับคอร์รัปชัน พรรคก็จะล้มลง ถ้าเราไม่ต่อสู้กับคอร์รัปชัน ชาติก็จะย่อยยับ” อย่างไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่เสี่ยงกับวาระสุดท้ายของมันเองเพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชัน สิ่งที่มีนจะทำการฆ่าพวกคอร์รัปชันบางคนเพื่อเป็นการเสียสละในการรักษาภาพลักษณ์ของมัน ซึ่งจะยึดอายุของมันออกไปได้อีกสองสามปี โดยยอมจ่ายส่วนที่คอร์รัปชันมาจำนวนเล็กน้อย ทุกวันนี้เป้าหมายประการเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการรักษาอำนาจของมันและหลบหลีกวันตายของมัน

ในประเทศจีนทุกวันนี้ ศีลธรรมและจริยธรรมได้เสื่อมถอยจนเกินกว่าจะยอมรับได้ สินค้ำกำมะลอ โสเภณี ยาเสพติด การสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าหน้าที่และแก๊งผิดกฎหมาย องค์กรที่ควบคุมอาชญากรรม การพนัน การติดสินบน คอร์รัปชันทุกชนิดมีอยู่ดาษดื่น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เพิกเฉยต่อความเสื่อมทรามด้านจริยธรรม

อย่างมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนมากเป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรียกค่าคุ้มครองจากผู้ที่ถูกหวาดกลัว ไซ เซาซิง ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยบันนิง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรมาเฟียและอาชญากรรม ได้คาดคะเนว่ามีสมาชิกองค์กรอาชญากรรมในประเทศจีนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ลักษณะของแต่ละองค์กรที่เคยจับได้มักจะเผยให้เห็นว่าพวกคอมมิวนิสต์ที่คอร์รัปชันอยู่เบื้องหลังเสมอ ทั้งผู้พิพากษา ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าประชาชนจีนจะฟื้นคืนสติสัมปชัญญะและจริยธรรม ดังนั้นมันจึงไม่กล้าที่จะยอมให้ประชาชนมีความเชื่อในศาสนาหรือมีเสรีภาพทางความคิด มันจะทำทุกอย่างในการปราบปรามคนดีที่มีความเชื่อศรัทธา เช่นชาวคริสต์ยืนใต้ดินที่เชื่อในพระเยซูและพระเจ้า และพวกฝ่าหลุนกงที่ยึดมั่นในความจริง ความเมตตา ความอดทน พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าประชาธิปไตยจะทำให้การปกครองแบบพรรคเดียวของมันจบสิ้นลง ดังนั้นมันจึงไม่กล้าให้เสรีภาพทางการเมืองแก่ประชาชน มันจะรีบเร่งจับกุมกักขังพวกเสรีนิยมและนักสิทธิมนุษยชน และให้เสรีภาพจอมปลอมแก่ประชาชน ตราบเท่าที่ท่านไม่สนใจการเมืองหรือต่อต้านการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มันก็อาจจะยอมให้ท่านทำตามความปรารถนาของท่านได้ทุกแบบ ซึ่งแม้มันจะหมายถึงว่าท่านจะทำชั่วอย่างไรก็ตาม ซึ่งผลลัพธ์ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสื่อมลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว และจริยธรรมทางสังคมในประเทศจีนก็ประสบกับความตกต่ำลงอย่างฮวบฮาบหนักแล้ว

“ปิดทางสู่สวรรค์ และเปิดประตูสู่นรก” เป็นคำที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความชั่วร้ายของลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการทำลายล้างสังคมจีนทุกวันนี้

VII. ภาพสะท้อนการปกครองที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์คืออะไร

คำถามง่ายๆนี้หาคำตอบได้ไม่ถนัดนัก ภายใต้การเสแสร้งว่า“เพื่อมวลชน” ในหน้ากากของพรรคการเมือง ที่แท้คือพรรคคอมมิวนิสต์ได้หลอกลวงประชาชนนับล้าน และมันไม่ใช่พรรคการเมืองในความหมายโดยทั่วไป ทว่าเป็นลัทธิมารอันตรายที่ถูกครอบงำโดยปีศาจชั่วตนหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสต์คือสิ่งมีชีวิตที่แสดงบทบาทอยู่ในโลกนี้โดยผ่านองค์กรพรรค สิ่งที่คุณคุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือปีศาจชั่วที่เข้าไปครอบงำอยู่ตั้งแต่แรก และปีศาจชั่วตนนี้เองที่กำหนดธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์

ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่กำลังแสดงบทบาทเป็นผู้นำลัทธินั้น เป็นเพียงกระบอกเสียงของปีศาจชั่วและพรรค เมื่อจุดมุ่งหมายและความต้องการของเขาไปทางเดียวกับพรรคได้และสามารถถูกมันใช้ประโยชน์ได้ พวกเขาจะถูกเลือกเป็นผู้นำ แต่เมื่อพวกเขาไม่อาจเป็นไปตามความต้องการของพรรค พวกเขาจะถูกโยนทิ้งอย่างไร้ความปรานี กลไกการต่อสู้ของพรรค จะคำประกันว่ามีแต่พวกเจ้าเล่ห์ที่สุด ชั่วร้ายที่สุด เขี้ยมเกรียมที่สุด จึงสามารถอยู่ในตำแหน่งผู้นำลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์ได้อย่างมั่นคง ผู้ที่เคยอยู่ในตำแหน่งผู้นำพรรคหลายสิบคนได้ตกลงมาจากความสง่างาม ซึ่งได้พิสูจน์ความจริงของข้อโต้แย้งนี้ ที่จริงผู้นำสูงสุดของพรรคนั้นกำลังเดินอยู่บนเชือกเล็ก ๆ ที่ซึ่งตั้งเส้นหนึ่ง พวกเขาสามารถก้าวออกมาจากแนวทางของพรรคและเหลือไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดั่งามในประวัติศาสตร์ อย่างเช่นกอร์บาชอฟ ซึ่งเคยทำมาแล้ว หรือไม่ก็เป็นเหยื่อของพรรคเหมือนกับอดีตเลขาธิการใหญ่ของพรรคหลายคน

ประชาชนเป็นเป้าหมายของการตกเป็นทาสและการกดขี่ ภายใต้การปกครองของพรรค ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธพรรค แต่ถูกบังคับให้คำจูนพรรคและยอมรับการนำอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังถูกกำหนดให้รับการล้างสมองอย่างสม่ำเสมอภายใต้การควบคุมจากพรรค พรรคคอมมิวนิสต์จีนบังคับคนทั้งชาติให้เชื่อและสนับสนุน

ลัทธินี้ สิ่งนี้จะพบเห็นได้น้อยมากในโลกทุกวันนี้ และเราต้องรู้จักจำแนกทักษะในการกดขี่ชนิดที่ไร้ที่เปรียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สมาชิกพรรคเป็นมวลสารที่ใช้ประกอบเป็นร่างของพรรค ในจำนวนนี้มีหลาย ๆ คนที่เป็นคนซื่อสัตย์และดีงาม หรือแม้แต่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตสังคม พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอยากจะเกณฑ์เข้ามาเพราะชื่อเสียงและความสามารถของพวกเขาอาจถูกนำมาใช้พรรค คนอื่น ๆ อีกหลายคนพยายามทำงานหนักเพื่อเข้าร่วมกับพรรคและช่วยเหลือชีวิตที่ชั่วร้ายนี้ เพราะความต้องการเป็นข้าราชการและมีสถานะภาพสูงทางสังคม และยังมีผู้ที่เลือกที่จะเข้าร่วมกับพรรคเพราะต้องการบรรลุความสำเร็จในชีวิต และตระหนักดีว่าภายใต้กฎของคอมมิวนิสต์พวกเขาไม่อาจทำเช่นนั้นได้นอกเสียจากจะเข้าร่วมกับพรรค บางคนเข้าร่วมเพราะต้องการได้รับการจัดสรรห้องพักอาศัยหรือเพียงต้องการแก้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ดังนั้นในหมู่สมาชิกพรรคหลายสิบล้านคนจึงมีทั้งคนดีและคนเลว แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ทันทึที่ท่านปฏิญาณตนสาบานต่อหน้าธงพรรค ซึ่งจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม นั้นหมายถึงท่านได้อาสาอุทิศตนต่อพรรค ท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการล้างสมองด้วยการเข้าร่วมการศึกษาทางการเมืองทุกสัปดาห์ มีสมาชิกจำนวนน้อยมากที่มีความคิดของตนเองเหลืออยู่ ส่วนใหญ่จะไม่มีเหลืออยู่เลย ซึ่งจะถูกบีบคั้นขู่พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมได้ง่าย อันเป็นผลจากการปลูกฝังความเชื่อโดยพรรค คนเหล่านี้จะทำหน้าที่อยู่ในพรรคเหมือนเชลในร่างกายมนุษย์ จะทำงานไม่มีหยุดเพื่อการคงอยู่ของพรรค แม้ตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองที่ตกเป็นทาสของพรรค สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือ หลังจากท่านผูกมัดเข้ากับ”ธรรมชาติพรรค” มันก็ยากจะขจัดออกไป วันใดที่ท่านแสดงด้านที่เป็นมนุษย์ของท่านออกมา ท่านก็จะถูกกวาดล้างหรือปราบปราม ท่านไม่สามารถถอนตัวออกจากพรรคตามต้องการ สำหรับพรรคที่มีแต่ทางเข้าไม่มีประตูออกนั้น ย่อมจะถือว่าท่านเป็นพวกทรยศ ฉะนั้นจึงเป็นคำตอบว่าทำไมผู้คนจึงมักแสดงธรรมชาติสองลักษณะออกมา คือ ในชีวิตด้านการเมืองของพวกเขาจะแสดงธรรมชาติพรรคคอมมิวนิสต์ออกมา แต่ในชีวิตประจำวันจะแสดงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ออกมา

ฝ่ายบริหารของพรรคเป็นกลุ่มที่ระบอบอำนาจในระหว่างสมาชิกพรรค แม้ว่าพวกเขาอาจมีทางเลือกระหว่างดีกับเลว สามารถจะตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างในบางโอกาส บางเวลา และบางสถานการณ์ แต่ในฐานะที่เป็นส่วนของทั้งหมด พวกเขาต้องทำตามความประสงค์ของพรรค คำสั่งเผด็จการที่ว่า “ทั่วทั้งพรรคเชื่อฟังคณะกรรมการกลาง” ฝ่ายบริหารคือผู้นำในระดับต่าง ๆ กัน พวกเขาเป็นกระดูกสันหลังของพรรค พวกเขาเองก็เป็นเพียงเครื่องมือของพรรคเช่นกัน พวกเขาถูกล็อก ถูกใช้ และตกเป็นเหยื่อในระหว่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตด้วยเช่นกัน ข้อบ่งชี้โดยรากฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ เพื่อทดสอบว่าท่านปฏิบัติตามผู้นำลัทธิต่างอย่างแมนย่าและอุทิศตนอย่างจริงจังหรือไม่

เหตุใดผู้คนจึงยังไม่ตระหนัก

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แสดงความชั่วร้ายเลวทรามมาโดยตลอด 50 กว่าปีของการปกครองประเทศจีน แต่ทำไมชาวจีนจึงขาดความเข้าใจความเป็นจริงต่อธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพราะชาวจีนโง่มนักหรือ ไม่ใช่ ชาวจีนเป็นชนชาติหนึ่งที่ฉลาดที่สุดในโลกและอุดมด้วยวัฒนธรรมโบราณและมรดกตกทอดกว่า 5000 ปี พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหวาดกลัวอย่างยิ่งที่จะแสดงความไม่พอใจของพวกเขาออกมา คำตอบอยู่ที่วิธีการควบคุมความคิดจิตใจคนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ถ้าชาวจีนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถโต้แย้งได้อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เราย่อมจะสามารถจินตนาการได้ว่าชาวจีนย่อมจะมองเห็นธรรมชาติที่ชั่วร้ายของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน และปลดปล่อยตนเองจากอิทธิพลของลัทธิมาร์กซ์ได้อย่างแน่นอน โชคร้ายที่ชาวจีนสูญเสียเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกของพวกเขาไปกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเมื่อเกิดการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้น จุดประสงค์เบื้องหลังการปราบปรามฝ่ายขวาในหมู่ปัญญาชนเมื่อปีค.ศ.1957 นั้นคือการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและเพื่อควบคุมจิตใจคน ในสังคมที่ขาดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เยาวชนส่วนมากที่ศึกษาของมาร์กซ์และแองเจิลอย่างเต็มที่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม กลับถูกระบุว่าเป็น“พวกต่อต้านพรรค” และต่อมาถูกปราบปราม เพราะการถกเถียงเรื่องความถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นสิ่งที่พูดออกมาไม่ได้

มีชาวจีนไม่มากที่จะกล้าคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นลัทธิมาร์กซ์ อย่างไรก็ตามการยืนยันที่จะทำเช่นนั้นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ย่อมจะพบว่ามันไม่ยากเลยที่จะหาหลักฐานรองรับข้อถกเถียงนี้ ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาและของคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

ชาวจีนไม่เพียงแต่ขาดเสรีภาพทางความคิด พวกเขายังถูกปลูกฝัง ด้วยการสั่งสอนและวัฒนธรรมพรรค ฉะนั้นทั้งหมดที่ประชาชนจะได้ยินก็มีแต่เสียงสรรเสริญพรรคและจิตใจของพวกเขายังถูกทำให้เสื่อมจากความคิดใดๆนอกเหนือจากความคิดที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยกตัวอย่างการสังหารหมู่ที่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อเกิดการยิงขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 ประชาชนจำนวนมากก็วิ่งไปแอบในพุ่มไม้ตามสัญชาตญาณ อีกไม่นานต่อมาแม้จะอยู่ในความเสี่ยง พวกเขาก็ออกมาจากที่ซ่อนและร้องเพลง “อองเตอซ็องนาล” (เพลงคอมมิวนิสต์สากล)ร่วมกัน ชาวจีนเหล่านี้ช่างกล้าหาญ บริสุทธิ์ และน่ายกย่องมาก แต่ทำไมพวกเขาจึงร้องเพลง “อองเตอซ็องนาล” ซึ่งเป็นเพลงประจำพรรคคอมมิวนิสต์ ในขณะที่เผชิญอยู่กับการเข่นฆ่าของคอมมิวนิสต์ เหตุผลนั้นง่ายมาก คือการได้รับการศึกษาในวัฒนธรรมพรรค ประชาชนผู้นำสงสารทั้งหลายรู้จักก็แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ พวกที่อยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินไม่รู้จักเพลงอื่นนอกจาก “อองเตอซ็องนาล” และเพลงอื่นๆอีกเล็กน้อยที่ยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์

ทางออกคืออะไร

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มุ่งไปสู่วาระสุดท้ายอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่หน้าเศร้าที่มันยังคงพยายามผูกชะตากรรมของมันไว้กับชาติจีนก่อนการดับสลายของมัน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังตาย ทั้งอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด และการควบคุมจิตใจประชาชนก็กำลังคลaysลง ด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากในการควบคุมข้อมูลและบังคับการแสดงความคิดเห็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันก็ปล้นและกดขี่ประชาชนมากยิ่งขึ้น สาธารณชนเริ่มตื่นขึ้นจากภาพหลอนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพวกเขาหลายคนก็เริ่มไม่เชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการเพิ่มการควบคุมทางความคิดโดยการปราบฝ่ายหลุนกงของมัน แต่ยังคงกลับทำให้ตัวมันอ่อนแอลงไปอีกในขณะที่มันเผยความหยาบช้ำของมันออกมาอย่างหมดเปลือก ในจังหวะเหมาะนี้ทำให้ประชาชนคิดทบทวนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เปิดทางให้ประชาชนจีนสามารถปลดปล่อยตนเองจากการผูกมัดทางความคิด และแตกหักจากการควบคุมของปีศาจชั่วคอมมิวนิสต์

การมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากกว่า 50 ปี ทำให้ชาวจีนไม่จำเป็นต้องใช้การปฏิวัติที่รุนแรง พวกเขาเพียงแค่ต้องการการการกอบกู้จิตวิญญาณของพวกเขาเองเท่านั้น สิ่งนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือตนเอง และก้าวแรกของการบรรลุเป้าหมายนี้คือการเริ่มสำนึกได้ในธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันนั้นจะมาถึงเมื่อประชาชนละทิ้งองค์กรของพรรคที่ยึดติดอยู่กับเครื่องมือของรัฐ และให้ระบบสังคมได้ทำหน้าที่อย่างอิสระ ได้รับการสนับสนุนโดยแกนพลังของสังคม ด้วยการจากไปขององค์กรพรรคเผด็จการ ประสิทธิภาพของรัฐบาลก็จะดีขึ้นและเข้มแข็งขึ้น และวันนั้นก็อยู่เพียงแค่หัวมุมนี้เอง ที่จริงเมื่อต้นปีค.ศ.1980 นักปฏิรูปภายในพรรคได้เสนอความคิด “แยกพรรคออกจากรัฐบาล” ในการพยายามที่จะกีดกันพรรคออกจาก รัฐบาล ความพยายามของนักปฏิรูปในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอและไม่สำเร็จ เพราะไม่ได้มีการปฏิเสธแนวคิดเรื่อง “การนำอย่างสมบูรณ์ของพรรค”

วัฒนธรรมพรรคเป็นสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของลัทธิมารคอมมิวนิสต์ การตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ครอบงำอยู่ในใจประชาชนออกมาอาจยากกว่าการกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ครอบงำอยู่ในภาคส่วนต่างๆของรัฐ แต่ก็ก็เป็นทางเดียวที่จะถอนรากลัทธิขั้วคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นได้ สิ่งนี้จะสำเร็จได้โดยผ่านความพยายามของประชาชนจีนเองเท่านั้น ด้วยการปรับจิตใจของพวกเขาให้เที่ยงธรรมและคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ มวลชนจะฟื้นคืนจริยธรรมและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนไปสู่สังคมที่ปราศจากคอมมิวนิสต์ การรักษาให้หายขาดจากการครอบงำของสิ่งชั่วร้ายนี้ ต้องอาศัยการรับรู้ในธรรมชาติและอันตรายของปีศาจชั่ว และขจัดมันไปจากใจประชาชน กวาดล้างมันไป ไม่ให้มันมีที่หลบซ่อนอีกต่อไป พรรคคอมมิวนิสต์เน้นการควบคุมความคิด เพราะมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนอกจากความคิดอย่างหนึ่งในตัวมันเอง ความคิดนี้จะสลายไปเมื่อชาวจีนทั้งหมดปฏิเสธการหลอกลวงของคอมมิวนิสต์ที่มีอยู่ในใจพวกเขา ลบวัฒนธรรมพรรคทิ้งไป ปลุกจิตสำนึกของตนขึ้นมา ดำเนินชีวิตโดยไม่อยู่ในอิทธิพลของวัฒนธรรมขั้วคอมมิวนิสต์ เมื่อประชาชนช่วยเหลือตนเอง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะดับสลายไป

ชาติที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์จะยากจน เป็นเผด็จการ ถูกปราบปรามอยู่เสมอ ซึ่งมีไม่กี่ชาติที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่ จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม และคิวบา ซึ่งกำลังนับถอยหลังสู่วันสิ้นสูญ

ด้วยสติปัญญาของชาวจีนที่มีแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์จีนที่รุ่งโรจน์ ประเทศจีนที่ปราศจากการครอบงำของลัทธิมารคอมมิวนิสต์จะเป็นชาติที่มุ่งสู่ความรุ่งเรืองที่แท้จริง

บทสรุป

พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสต์อีกต่อไป จิตวิญญาณของมันได้ตายไปแล้ว แต่เงาของมันยังคงอยู่ มันเพียงสืบทอดเชื้อคลุมของลัทธิคอมมิวนิสต์ และยังคงแสดงธรรมชาติของลัทธิที่ชั่วร้าย ยโสโอหัง เห็นแก่ตัว และใช้การทำลายล้างอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนตามอำเภอใจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบทอดคำปฏิเสชกฎสวรรค์ของคอมมิวนิสต์ และการปฏิเสธธรรมชาติอันไม่เปลี่ยนแปลงของมนุษย์

ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อการปกครองประเทศจีนด้วยวิธีการต่อสู้ที่มันชานาญมาหลายสิบปี ใช้ระบบการจัดตั้งแบบถึยบควบคุมไปกับการปกครองในรูปของ “การครอบงำโดยพรรค” และการโฆษณาชวนเชื่อที่ชั่วร้ายซึ่งทำหน้าที่เสมือนศาสนาประจำชาติ หลักขณะของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สรุปไว้ข้างต้นนั้น ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดเป็นลัทธิมารที่ไม่เคยทำดี มีแต่ทำชั่ว

ในขณะที่มันใกล้จะตาย ลัทธิมารขั้วคอมมิวนิสต์นี้กำลังเร่งการคอร์รัปชันของมันและการเสื่อมทราม เรื่องที่น่าหนักใจที่สุดคือมันกำลังทำทุกอย่างด้วยความดีใจ เพื่อจุดชาติจีนก้าวลงเหวของการคอร์รัปชันและความเสื่อมไปกับมันด้วย

ชาวจีนจำเป็นต้องช่วยตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องไตร่ตรองและสลัดให้หลุดจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน